

เงื่อนไขการควบคุมมาตรฐานของ JOHNSON CONTROLS สำหรับซัพพลายเออร์

เงื่อนไขการควบคุมมาตรฐานของ Johnson Controls สำหรับซัพพลายเออร์ (“เงื่อนไขการควบคุมมาตรฐาน”) ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก “ข้อตกลง” ที่มีขึ้นโดยและระหว่าง Johnson Controls, Inc. และ/หรือหน่วยงานในสังกัดของบริษัท (เรียกแยกหรือรวมกันเป็น “JCI” หรือ “ผู้ซื้อ”) และซัพพลายเออร์ตามที่ระบุใน “ข้อตกลง” ไม่ว่าจะใช้ชื่อหรือทำข้อตกลงไว้ในรูปแบบใด โดยมีผลครอบคลุมทั้งใบสั่งซื้อ ค่าแถลงการดำเนินงาน หรือเอกสารสั่งซื้ออื่นใด ซัพพลายเออร์อาจถูกอ้างถึงโดยใช้ชื่อจดทะเบียน ชื่อย่อ “ผู้ขาย” “ที่ปรึกษา” “ผู้รับเหมา” หรือชื่ออื่น ๆ ตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี JCI และซัพพลายเออร์อาจถูกอ้างถึงในฐานะ “ฝ่ายหนึ่ง” และรวมกันว่า “ทั้งสองฝ่าย”

ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการควบคุมมาตรฐานเหล่านี้และข้อกำหนดที่ไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขที่ระบุไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ที่สำคัญ ยกเว้นมีการแก้ไขไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจากการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

1.1 **ห้ามแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจผ่านช่องทางที่ไม่เหมาะสม** JCI และซัพพลายเออร์ไม่อนุญาตให้มีการจ่ายหรือโอนสิ่งมีมูลค่าใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเพื่อเป็นการจ่ายสินบนให้แก่ภาครัฐหรือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบรับหรือได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการชู้กรรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมในการได้มาซึ่งธุรกิจ

1.2 **ห้ามจ่ายสินบน** ห้ามซัพพลายเออร์จ่าย เสนอ รับรองหรือให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินหรือจัดหาสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (เช่น ของกำนัล การบริจาค แพคเกจเดินทางหรือสิ่งบันเทิงใด ๆ) ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด รวมทั้งพนักงานของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าของ JCI หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างหรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลหรือการควบคุมของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศหรือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมือง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวให้มีการดำเนินการหรือการตัดสินใจของพวกเขาที่ไม่เหมาะสม ซัพพลายเออร์จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำแนะนำหรือการกำกับดูแลของตน (“ตัวแทนของซัพพลายเออร์”) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ด้วย

1.3 **ห้ามจ่ายเงินใต้โต๊ะ** การจ่ายเงินใด ๆ ภายใต้อข้อตกลงนี้จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่ JCI, หน่วยงานในสังกัด หรือลูกค้า, หรือพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน

1.4 **ห้ามมีความขัดแย้ง** ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรถึง JCI (ผ่านคำตอบในแบบสอบถามหรือช่องทางอื่น ๆ) ซัพพลายเออร์รับรองว่าตนเองไม่มีเหตุใด ๆ ให้เชื่อว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตนเองมีกับ JCI เช่น สมาชิกในครอบครัวที่อาจได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ที่มีขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ และซัพพลายเออร์หรือตัวแทนใด ๆ ของซัพพลายเออร์ไม่ได้เป็นหรือมีสมาชิกในครอบครัวใด ๆ ที่ดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจกดดันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าใด ๆ ของซัพพลายเออร์กับ JCI นอกจากนี้และนอกเหนือจากสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ระบุในข้อตกลงการให้บริการ การละเมิดเงื่อนไขข้อย่อยใด ๆ จะทำให้ Johnson Controls มีสิทธิ์ในการเรียกคืนยอดเงินใด ๆ ที่เคยจ่ายให้แก่ซัพพลายเออร์

1.5 **สมุดบัญชีและระเบียบข้อมูล** ที่บันทึกรายการถูกต้อง ซัพพลายเออร์จะต้องจัดทำสมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในพื้นที่ของซัพพลายเออร์ และมีการกำกับดูแลอย่างทั่วถึงกันเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินโดยซัพพลายเออร์หรือตัวแทนของซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ข้อตกลงนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงค่านายหน้า ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่ายหรือการจ่ายเงินอื่นใดโดยหรือในนามของ JCI ให้แก่ซัพพลายเออร์หรือตัวแทนของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะต้องดูแลให้มีระบบควบคุมทางบัญชีภายในที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการจัดทำสมุดบัญชีลับ และดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินภายใต้ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการที่ตนเองมีระบุไว้

1.6 **จริยธรรมทางธุรกิจ** JCI มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและภายใต้มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด และกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทจะต้องกำหนดมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ JCI ซัพพลายเออร์และบุคลากรของซัพพลายเออร์ยินดีปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหรือเข้มงวดกว่านโยบายของซัพพลายเออร์ของ JCI ที่เผยแพร่ไว้ใน: <http://www.johnsoncontrols.com/suppliers> ซัพพลายเออร์และบุคลากรของซัพพลายเออร์ยังมีหน้าที่ในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ต่อ JCI ผ่านช่องทางแจ้งเหตุทางอินเทอร์เน็ตในทางลับ www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com ซัพพลายเออร์และบุคลากรของซัพพลายเออร์สามารถติดต่อผ่าน Integrity Helpline ของ JCI ในทางลับได้ฟรีที่หมายเลข 1-800-250-7830 สำหรับการติดต่อจากนอกสหรัฐฯ สามารถตรวจสอบหมายเลขติดต่อฟรีได้จากเว็บไซต์ของ JCI ที่: www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com

1.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม ซัพพลายเออร์รับทราบวาทนเองได้พิจารณากระบวนการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่การจัดหาของตนเองแล้ว และเมื่อมีการตอบรับคำสั่งซื้อจาก JCI ซัพพลายเออร์ให้การรับรองว่าในประเทศที่ซัพพลายเออร์ดำเนินธุรกิจ: (ก) ซัพพลายเออร์มีการกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการวัสดุที่ตนเองจัดซื้อ รวมทั้งกระบวนการด้านแรงงานใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของซัพพลายเออร์เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุนำมาใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานทาสหรือแรงงานจากการค้ามนุษย์ (ข) ซัพพลายเออร์ไม่ได้ใช้แรงงานจากบุคคลโดยให้ค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และ (ค) ซัพพลายเออร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของ JCI ที่กำหนดไว้ <http://www.johnsoncontrols.com/suppliers> ซัพพลายเออร์จะต้องแจ้งเงื่อนไขต่อไปยังซัพพลายเออร์ของตน

1.8 การแจ้งให้ทราบ ซัพพลายเออร์จะแจ้งให้ JCI ทราบโดยเร็วหาก (ก) ซัพพลายเออร์หรือตัวแทนของซัพพลายเออร์มีเหตุให้เชื่อว่าการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ที่จัดแสดงไว้นี้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นหรือ (ข) มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นหลังจากลงนามข้อตกลงนี้ รวมทั้งหากตัวแทนหรือสมาชิกในครอบครัวของซัพพลายเออร์รายใดเป็นเจ้าของหรือผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าของซัพพลายเออร์กับ JCI ซัพพลายเออร์จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้ JCI ทราบตามที่ระบุในข้อตกลงนี้หรือภายใต้ SOW ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อส่วนงานอื่น ๆ ตามที่ JCI ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

1.9 การรับรองด้านการควบคุมมาตรฐาน เมื่อได้รับการร้องขอจาก JCI ตามโอกาส ซัพพลายเออร์จะส่งหนังสือรับรองให้แก่ JCI ในรูปแบบที่ JCI กำหนดเพื่อรับรองว่าซัพพลายเออร์มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ ซัพพลายเออร์จะต้องกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของตนให้การรับรองนี้เช่นกันเมื่อได้รับการร้องขอจาก JCI

1.10 ห้ามจ่ายเงินเพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม JCI ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ หรือจ่ายเงินใด ๆ ที่ JCI เชื่อโดยสุจริตว่าจะทำให้ตนเองหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต (เช่น กฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ กฎหมายภายใต้สนธิสัญญาต่อต้านการทุจริตของ OECD หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากเมื่อใด JCI เชื่อโดยสุจริตว่าการละเมิดการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ในหัวข้อนี้ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น JCI (ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อนุญาต) อาจระงับการชำระค่านายหน้า ค่าตอบแทน ค่าเบิกรับหรือการจ่ายเงินอื่นใดจนกว่า JCI จะได้รับการยืนยันจนเป็นที่พอใจว่าไม่มีการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ JCI จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อซัพพลายเออร์สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อวินิจฉัยของ JCI ในการระงับการชำระค่านายหน้า ค่าตอบแทน ค่าเบิกรับหรือการจ่ายเงินอื่นใดภายใต้เงื่อนไขนี้

1.11 สิทธิ์ในการตรวจสอบ หากในเวลาใด JCI เชื่อโดยสุจริต (รวมทั้งหากมีข้อกล่าวหาโดยภาครัฐที่มีมูลให้เชื่อถือได้) ว่าซัพพลายเออร์กระทำละเมิดการรับรอง การรับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ระบุไว้นี้ JCI มีสิทธิ์ในการตรวจสอบสมมติบัญชีและระเบียบข้อมูลของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่จัดหาภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อยืนยันว่าซัพพลายเออร์มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ การตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการโดยบุคคลที่ JCI มอบหมาย ทั้งนี้ เมื่อได้รับการร้องขอจากซัพพลายเออร์ JCI สามารถใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการเลือกผู้ดำเนินการอิสระจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและให้การรับรองแก่ JCI ว่าไม่มีการละเมิดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ซัพพลายเออร์จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบที่มีขึ้นโดยหรือในนามของ JCI ซัพพลายเออร์จะต้องกำหนดเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันนี้กับซัพพลายเออร์ของตนเพื่อให้ JCI มีสิทธิ์ในการดำเนินการหากเชื่อว่าซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์กระทำละเมิดการรับรอง การรับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้นี้

1.12 สิทธิ์ในการบอกเลิก การละเมิดการรับรอง การรับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ระบุไว้นี้อาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ในทันทีโดย JCI ในกรณีที่มีการบอกเลิกเนื่องจากเหตุละเมิดดังกล่าว จะไม่มีการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทน การเบิกรับหรือการจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะต้องชดเชยและปกป้อง JCI จากการดำเนินการ ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การร้องขอ การดำเนินคดี ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการรับรอง การรับประกันหรือข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ที่มีระบุไว้นี้

1.13 การต่อต้านการผูกขาด การแข่งขันที่เป็นธรรม JCI ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขทางกฎหมายและนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ JCI เปิดดำเนินธุรกิจ ซัพพลายเออร์ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมในพื้นที่หรือประเทศที่เราเปิดดำเนินการ

1.14 JCI ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล JCI จะรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของซัพพลายเออร์และบุคลากรของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ (เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและภายใต้ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ JCI ซึ่งมีเผยแพร่ไว้ที่ <https://www.johnsoncontrols.com/privacy> ซัพพลายเออร์รับทราบประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ JCI และยอมรับตามขอบเขตการให้ความยินยอม

ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยซัพพลายเออร์ยินยอมให้มีการรวบรวม ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตของความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลโดย JCI ที่ร้องขอจากบุคลากรของซัพพลายเออร์ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์รับรองและรับประกันว่าตนเองได้รับความยินยอมถูกต้อง

1.15 ซัพพลายเออร์ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล หากซัพพลายเออร์ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลให้แก่ JCI ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกลางของ JCI ซึ่งสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้ [ที่นี่](#) นอกจากนี้ภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซัพพลายเออร์รับรองว่าตนเองเข้าใจหน้าที่ของตนเองภายใต้กฎหมาย California Consumer Privacy Act ในฐานะซัพพลายเออร์แก่ JCI และยอมรับว่าจะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรักษา เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุใน California Consumer Privacy Act) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการจัดบริการหรือสิ่งนำเสนอภายใต้ SOW ที่มีต่อ JCI และตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ หรือในการเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงที่มีระหว่างซัพพลายเออร์และ JCI เมื่อได้รับการร้องขอจาก JCI ซัพพลายเออร์จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ JCI แจ้งให้แ่กต่น หรือที่ซัพพลายเออร์มีการรวบรวมในนามของ JCI จากระเบียนข้อมูลของตน

1.16 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซัพพลายเออร์จะต้องดำเนินมาตรการทางกฎหมาย โครงสร้างหรือมาตรการด้านเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับของ ("ข้อมูลลับ") โดยขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ซัพพลายเออร์จะต้องกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลับผ่านโครงสร้างทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมและเพียงพอตามรูปแบบที่ระบุในข้อตกลงการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ [ที่นี่](#) หากผู้ซื้อร้องขอไม่ว่าในเวลาใดระหว่างระยะเวลาในข้อตกลงนี้ ผู้ขายจะต้องตอบแบบสอบถามด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลฉบับจัดพิมพ์ของผู้ซื้อในทันทีและอย่างถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย แอปพลิเคชัน ระบบการทำงานหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลลับของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมและให้ความร่วมมือตามสมควรเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อระหว่างการประเมินกระบวนการของผู้ซื้อด้านการปกป้องข้อมูลลับ และให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการสืบค้นข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทั่วไป เอกสารกำกับและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใด ๆ ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบในทันทีหรือไม่เกินสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงในกรณีที่ผู้ขายทราบหรือมีเหตุให้เชื่อว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานที่ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ซื้อ หรือมีการสืบค้นข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาต ("การละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล") เมื่อได้ทราบเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะ (ก) สอบสวน แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว และ (ข) ให้การรับรองแก่ผู้ซื้อจนเป็นที่พอใจตามสมควรว่าการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก หากผู้ซื้อเห็นว่าประกาศแจ้งให้ทราบ (ทั้งในชื่อของผู้ซื้อหรือผู้ขาย) หรือมาตรการแก้ไขอื่น ๆ (รวมทั้งประกาศแจ้ง บริการตรวจสอบเครดิตหรือการประกันการฉ้อโกง) จะมีขึ้นหลังจากมีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องดำเนินมาตรการแก้ไขที่ระบุไปข้างต้น โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขายเอง หลังจากมีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ในการดำเนินการทดสอบการเจาะข้อมูล หรือระบบการทำงานของฝ่ายที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลลับ หรือระบบการทำงานใด ๆ ของฝ่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบภายในของผู้ซื้อ เมื่อมีการแจ้งให้ทราบตามสมควรโดยความร่วมมือกับผู้ขาย ผู้ซื้อ (หรือผู้ประเมินอิสระจากภายนอกของผู้ซื้อที่ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของผู้ขาย) สามารถทำการทดสอบการเจาะระบบหรือการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในระบบของผู้ขายที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลลับ ผู้ซื้อจะถือว่าข้อมูลที่คุณเปิดเผยระหว่างการทดสอบการเจาะระบบเป็นข้อมูลลับของผู้ขาย

1.17 เงื่อนไขในการควบคุมมาตรฐานกับผู้รับช่วง ซัพพลายเออร์จะต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงของตนเองและบุคคลที่สามผู้ให้บริการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น